

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	
Source :	ไทยโพสต์		
Date :	13 ส.ค. 2552	Page :	8
		No :	52136917

อธิการ'มพล.'ชี้'ทางธรรม'แอดมิชชัน

ไทยโพสต์ ● อธิการ มพล.ระบุใครไม่เห็นด้วยกับแอดมิชชันให้เสนอรูปธรรม ย้ำระบบการคัดเลือกเด็กเข้ามหาลัย ต้องมีทั้งรับตรง และรับกลาง มก.ยังไม่รับตรงมาก เพื่อเปิดโอกาสเด็กต่างจังหวัด

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) อดีตประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวถึงข้อเรียกร้องให้มีการทบทวนองค์ประกอบในระบบการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาระบบกลางหรือแอดมิชชัน ว่า หากมีผู้ไม่เห็นด้วยกับระบบที่เป็นอยู่ ก็อยากให้การช่วยเสนอรูปแบบที่เป็นรูปธรรมและยอมรับได้ เนื่องจากระบบเอนทรานซ์เดิมก็ถูกมองว่าไม่เห็นคุณค่าการเรียนในชั้นเรียน ตัดสินด้วยการสอบเพียงอย่างเดียว แต่เมื่อนำเอาผลการเรียนมาเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบในการคัดเลือกก็ถูกมองว่าไม่เป็นธรรม จึงไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนจึง

จะเหมาะสม

อธิการบดี มฟล.กล่าวต่อว่า ส่วนที่หลายมหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาด้วยระบบการรับตรงมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงระบบแอดมิชชันกลาง โดยอ้างว่าแอดมิชชันกลาง คัดเด็กได้ไม่ตรงตามเป้าหมายนั้น ถ้ามองว่าทุกสถาบันตั้งความหวังว่าต้องการเด็กเก่งและเด็กที่ตั้งใจเข้ามาเรียนจริงๆ ซึ่ง "วิธีการรับตรงเป็นวิธีที่ได้เด็กดังกล่าว แต่ข้อเสียคือนักเรียนต้องวิ่งรอกสอบหลายที่ อย่างไรก็ตาม ระบบการคัดเลือกของไทยยังจำเป็นต้องมี 2 ระบบ ทั้งรับตรงและคัดเลือกระบบกลาง ซึ่งการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนนั้นเป็นเพียงการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเรียนได้เท่านั้น ส่วนปณิธานหรือเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยต้องการเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้หลอหลอมเอง

"ปัญหาการศึกษาของไทยคือ มหาวิทยาลัยของไทยมีความแตกต่างกันด้านคุณภาพค่อนข้างมาก

ทำให้เด็กแย่งกันเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ส่วนมหาวิทยาลัยที่ไม่มีชื่อเสียงอัตราการแข่งขันก็ลดน้อยลง ขณะเดียวกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาระดับพื้นฐานก็มีความแตกต่างกันระหว่าง รร.มากเกินไป ซึ่งหากทำให้มหาวิทยาลัยและสถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐานใกล้เคียงกัน ปัญหาเรื่องการเข้ามหาวิทยาลัยก็จะหมดไป" รศ.ดร.วันชัยกล่าว

ด้าน รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวว่า ในส่วนของ มก.ยังไม่มี การกำหนดสัดส่วนการรับตรง แต่คิดว่าคงไม่รับตรงมากเท่ากับหลายมหาวิทยาลัยที่กำลังจะดำเนินการ เพราะ มก.ต้องการเปิดโอกาสให้เด็กต่างจังหวัดได้เข้ามาแข่งขันในระบบแอดมิชชันกลางด้วย และการรับตรงมากขึ้นนั้นคงไม่ได้ทำให้คุณภาพเด็กที่เข้ามหาวิทยาลัยมีคุณภาพมากขึ้นอย่างที่หลายคนอ้าง.